



ด่วนที่สุด

วิทยุสื่อสาร

ที่ มท 0891.2/ว 1898

วันที่ 9 กันยายน 2551

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อความ

1. ต่อวิทยุสื่อสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1785 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำและจำนวนผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 และรายงานข้อมูลครั้งต่อไปภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่า มีจังหวัดที่รายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนและบางจังหวัดยังมิได้รายงานข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคมตามแบบรายงานประปา 1, 2, 3, 4 ให้ทราบ ประกอบกับถึงกำหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมซึ่งล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานแล้ว จึงขอให้จังหวัดกำกับให้ท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบดังกล่าวส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 12 กันยายน 2551 นี้

ทั้งนี้ ให้จังหวัดบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสเกตต์พร้อมทั้งให้รายงานข้อมูลล่วงหน้าทาง E-mail Address : surat@thailocaladmin.go.th ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในกำหนดดังกล่าวด้วย

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๖ ๑๖๕

ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำและจำนวนผู้ใช้
ประปาของ อปท. ตามแบบรายงาน ประปา 1,2,3,4 ซึ่งมีหลายจังหวัด
ที่รายงานรอบประจำเดือน กรกฎาคม ที่ยังรายงานไม่ครบถ้วนทุก
อปท. ในพื้นที่ของทุกอำเภอ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการรายงานครบถ้วนด้วย แล้วจัดส่งข้อมูล
ล่วงหน้าให้ สท. ทราบ ทาง E-mail surat@thailocaladmin.go.th
ต้องภายในวันที่ 12 กันยายน 2551
2. ขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม
ให้ สท. ทราบด้วย ต้องภายในวันที่ 12 กันยายน 2551
3. ข้อมูลที่จัดทำต้องจัดทำข้อมูลใน Excel เท่านั้น (ให้ทำข้อมูล ทุกรายการ
ทุกรายละเอียดเป็นรายบรรทัดต่อรายบรรทัดเรียงต่อกันมาตามตัวอย่างแบบ
รายงาน ไม่ให้มีการผสมเซลล์ข้อมูลเด็ดขาดเพราะจะสร้างปัญหาการรวม
ตัวเลขภาพรวมของจังหวัด
 - ข้อมูลที่จัดทำต้องมีรายละเอียดครบสมบูรณ์ตามแบบรายงาน เช่น
ชื่ออำเภอ ชื่อเทศบาล ชื่อระบบประปา ชื่อหมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เป็นต้น
4. สท. นำหนังสือวิทยุสื่อสารฉบับนี้ลงในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลดังกล่าวให้
ทันภายในกำหนดระยะเวลา เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจะต้องรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบ (ดังนั้น กรณีที่ อบต. หรือ เทศบาล ได้เปิดอ่านหนังสือวิทยุ
สื่อสารฉบับนี้แล้ว อบต. หรือ เทศบาล จะต้องจัดทำข้อมูล
ดังกล่าวไปยังอำเภอ แล้วอำเภอจะรายงานไปจังหวัด จังหวัดจะ

สรุปภาพรวมข้อมูลของทั้งจังหวัดแล้วรายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเอง (ข้อมูลที่ อบต. หรือ เทศบาล ได้ส่งมาทาง
E-mail surat@thailocaladmin.go.th โดยตรงนั้นจะไม่อยู่ในบัญชีที่
จังหวัดสำรวจของจังหวัด จึงอาจตกการสำรวจข้อมูลของจังหวัดได้
จึงขอแนะนำให้ อบต. และ ทต. รายงานข้อมูลไปตามขั้นตอนของทาง
ราชการอย่างเร่งด่วนด้วย)